



Thanh toán chi phí sinh viên bằng đồng nội tệ của bạn. Mọi lúc, mọi nơi

Cuộc sống sinh viên đã đủ bận rộn. Bằng Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC, việc thanh toán học phí nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.



Tại sao lại phức tạp hóa việc thanh toán học phí của bạn?

Là sinh viên của **Đại học Brigham Young** bây giờ bạn đã có quyền tiếp cận Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC — một cổng trực tuyến an toàn nơi bạn có thể sắp xếp để thanh toán các chi phí sinh viên của mình với loại tiền bạn mong muốn ở mọi nơi trên thế giới tại mọi thời điểm.

Giữa các lớp học, bài tập khóa và sống ở một đất nước mới, thì cuộc sống đã quá bận rộn để bạn nghĩ về cách thanh toán chi phí sinh viên của mình. Bây giờ bạn có thể thực hiện nó một cách nhanh chóng — và với tỉ giá ngoại tệ cạnh tranh từ một tổ chức hàng đầu về tài chính toàn cầu.

Ngân hàng Tiêu dùng Số Tốt nhất tại Bắc Mỹ

– Tạp Chí Tài chính Toàn cầu (Global Finance Magazine), 2021

Bây giờ việc thanh toán các chi phí đã nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chỉ cần định vị cổng trực tuyến an toàn của Chương trình Thanh toán Chi phí Sinh viên Quốc tế của CIBC từ trang web của trường bạn và thực hiện một số bước rất dễ sau:



1. Điền quốc gia quê nhà của bạn và số tiền thanh toán

Điền tổng học phí hoặc phí sinh viên bằng loại tiền mà trường sử dụng, rồi xác định quốc gia quê nhà của bạn. Bạn sẽ được xem số tiền bạn sẽ trả bằng loại tiền nội tệ của bạn hoặc loại tiền bạn thích hơn¹ với tỉ giá cạnh tranh của CIBC²



2. Cung cấp thông tin chi tiết và lựa chọn phương thức thanh toán bạn thích hơn

Điền vào một số thông tin chi tiết của người nhận và chọn từ bộ phương thức thanh toán luôn được cải tiến bao gồm:

- Chuyển khoản ngân hàng³
- Thẻ Tín dụng
- Ví điện tử
- Thanh toán được Ủy quyền Trước



3. Gửi Thanh toán

Bấm SUBMIT để bắt đầu hoặc hoàn tất thanh toán bằng phương thức mà bạn thích hơn



4. Hướng dẫn nhận thanh toán

Một xác nhận với thông tin chi tiết về giao dịch sẽ được gửi cho bạn qua thư điện tử



5. Theo dõi trực tuyến

Theo dõi trực tuyến trạng thái thanh toán của bạn mọi lúc và nhận thư điện tử thông báo trong quá trình thanh toán

Việc thanh toán của bạn đã xong! Bạn sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận ngay khi việc thanh toán của bạn được nhận để bạn có thể biết là giao dịch đã hoàn tất.

Với Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC, (thanh toán) học phí chỉ là sự khởi đầu.

Chúng tôi biết rằng còn nhiều những chi phí khác ngoài học phí mà các sinh viên phải cần lên ngân sách khi chuẩn bị đi học.

Tại CIBC, chúng tôi đang đảm bảo rằng những thanh toán này cũng sẽ dễ dàng.

Cổng trực tuyến an toàn của chúng tôi là một giải pháp một-bước cho tất cả các vấn đề thanh toán xuyên quốc gia của bạn, bao gồm:

- Tiền ở
- Chi phí sinh hoạt
- Đi lại
- Sách vở và đồ dùng học tập
- Giải trí
- Và hơn thế nữa...

Thanh toán với sự tự tin khi biết rằng một tổ chức tài chính hàng đầu toàn cầu luôn hỗ trợ bạn trên mọi bước đường.



Thanh toán thuận tiện bằng loại tiền tệ mà bạn lựa chọn¹



Lợi ích từ tỉ giá ngoại tệ hối đoái của loại tiền ưa thích hơn cung cấp cho trường của bạn từ CIBC



Dễ dàng theo dõi trực tuyến thanh toán của bạn, vào mọi lúc



Nhận thông tin cập nhật cho đến khi bạn hoàn tất thanh toán.

Hãy định vị cổng trực tuyến an toàn của Chương trình Thanh toán Chi phí Sinh viên Quốc tế của CIBC từ trang web của trường bạn ngay hôm nay.

CIBC được xếp hạng trong Top 10 Ngân hàng An toàn nhất ở Bắc Mỹ

– Tạp Chí Tài chính Toàn cầu, 2021



Chúng tôi là ai

CIBC (CM: TSX, NYSE) là một tổ chức tài chính hàng đầu toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp tài chính theo yêu cầu của khách hàng đáp ứng các nhu cầu và thách thức độc đáo của khách hàng trên toàn cầu. Thông qua các đơn vị kinh doanh chiến lược của chúng tôi - Ngân hàng Doanh nghiệp Nhỏ và Cá nhân, Ngân hàng Thương mại và Quản lý Tài sản và Thị trường Vốn - 44.000 nhân viên của chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho hơn 10 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

¹ Chương trình Thanh Toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC cung cấp quyền tiếp cận vào tất cả các loại tiền tệ thị trường phát triển và chọn các loại tiền tệ thị trường tăng trưởng.

² Bảo giá ngoại tệ của CIBC cho loại tiền tệ ưa thích hơn của bạn sẽ có hiệu lực trong 72 giờ đồng hồ (trừ các ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ theo luật định của Canada). Nếu bạn không tiến hành giao dịch trong vòng 72 giờ đồng hồ này, thì bảo giá sẽ hết hạn. Trong vòng 72 giờ này (trừ các cuối tuần và ngày nghỉ lễ theo luật định của Canada), bạn sẽ không truy cập được Chương trình Thanh toán cho Sinh viên Quốc tế của CIBC để nhận thêm bảo giá.

³ Nếu Chuyển khoản Ngân hàng được chọn, bạn sẽ nhận được thông tin hướng dẫn chi tiết với một mã tham chiếu để chuyển đến ngân hàng địa phương của bạn trong vòng 72 giờ. Ngân hàng của bạn sau đó làm theo các hướng dẫn và gửi tiền cho trường của bạn. Sinh viên có thể kiểm tra trực tuyến trạng thái thanh toán của mình vào mọi lúc.

Để chấp nhận các thanh toán cho Đại học Brigham Young, CIBC đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho Đại học Brigham Young — chứ không phải là nhà cung cấp dịch vụ cho bạn. Trong trường hợp bạn quyết định gửi một khoản thanh toán đến tài khoản do CIBC sở hữu hay quản lý để chuyển đến Đại học Brigham Young, nghĩa là bạn đã mặc nhiên đồng ý cho CIBC có thể chấp nhận và hành động theo các hướng dẫn duy nhất từ Đại học Brigham Young đối với khoản thanh toán đó. Bạn không bắt buộc phải sử dụng Nền tảng Trực tuyến để trả học phí cho Đại học Brigham Young. Tại mọi thời điểm bạn được hưởng đô la Canada từ các tổ chức tài chính thay thế, bao gồm các tổ chức tài chính địa phương. CIBC có được nguồn thu từ chênh lệch (mức chênh) giữa giá ngoại tệ chúng tôi mua vào và bán ra. Mức chênh lệch của CIBC có thể khác nhau theo thời điểm và có thể thay đổi (mà không cần báo trước). Mức chênh lệch được phản ánh trong báo giá CIBC cung cấp cho phía Đại học Brigham Young. CIBC có thể cung cấp mức giảm giá cho Đại học Brigham Young liên quan với các giải pháp được cung cấp, mức giảm này có thể không cung cấp cho bạn.

CIBC Capital Markets là một thương hiệu theo đó các pháp nhân khác nhau cung cấp các dịch vụ khác nhau. Các sản phẩm và / hoặc dịch vụ do Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) cung cấp bao gồm dịch vụ cho vay doanh nghiệp, ngoại hối, công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu cấu trúc, sản phẩm lãi suất và các công cụ phái sinh OTC. Bạn có thể tìm Tuyên bố Công khai Ngoại hối của CIBC liên quan đến các nguyên tắc có trong Bộ luật Toàn cầu FX tại cibccm.com/fxdisclosure. Các sản phẩm và dịch vụ khác, như quyền chọn mua và vốn cổ phần trao đổi, chứng khoán thu nhập cố định và thực hiện kỳ hạn của chứng khoán Canada, được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con của CIBC như được nêu tên dưới đây.

CIBC World Markets Inc. là thành viên của Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada và Tổ chức Điều tiết Công nghiệp Đầu tư Canada. Tại Hoa Kỳ, CIBC World Markets Corp. là thành viên của Cơ quan Quản lý Ngân hàng Tài chính và Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán. CIBC World Markets plc được ủy quyền bởi Cơ quan Quản lý An toàn và được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Cơ quan Quản lý An toàn. CIBC World Markets Securities Ireland Limited được quản lý bởi Ngân hàng Trung ương Ai-len. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Sydney (ABN: 33 608 235 847), là chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ủy quyền được quản lý bởi Cơ quan Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc (APRA). CIBC Australia Ltd (AFSL Số: 240603) được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc ("ASIC"). CIBC World Markets (Nhật Bản) Inc. là thành viên của Hiệp hội Đại lý Chứng khoán Nhật Bản. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Hồng Kông, là một tổ chức đã đăng ký theo Pháp lệnh Chứng khoán và Kỳ hạn, Cap 571. Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), Chi nhánh Singapore, là một ngân hàng nước ngoài được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore.

CIBC Capital Markets và the CIBC Logo Design là các thương hiệu của CIBC, có giấy phép sử dụng.